



Kyo.Prot.N.50/2021

Xin gửi các giáo dân trong địa phận Kyoto

Thư ngỏ nhân dịp đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời Năm 2021

Thưa toàn thể Cộng đoàn dân Chúa trong địa phận Kyoto, số người lây nhiễm virus Corona vẫn đang tiếp tục gia tăng. Trong tinh thần chuẩn bị hướng tới đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, với tâm tình cầu nguyện cho dịch bệnh sớm lắng xuống, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Mẹ Maria lời nguyện cầu:

“Lạy Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con, cả thế giới chúng con đang chìm trong sự đau khổ và bất an. Trong những ngày tháng khốc liệt này, chúng con trông cậy vào sự phù trợ của Mẹ. Xin mẹ thương xót đoái nhìn và cứu giúp chúng con - là những thụ tạo bé nhỏ giữa cơn đại dịch virus Corona chúng mới đang hoành hành trên toàn thế giới. Xin Mẹ bảo vệ chúng con, là những người đang phải chịu cơn đau đớn vì trị liệu và những di chứng, cho gia đình người thân của chúng con, cho tất cả những người đang khiếp sợ và bất an trước dịch bệnh, và xin mẹ cầu bầu cho cơn đại dịch sớm kết thúc.”

❖ Cầu nguyện cho đức giám mục danh dự ライモンド Kenichi Tanaka

Đức Giám Mục Tanaka đã về hưởng nhan thánh Chúa vào ngày 29/7 vừa qua tại 1 bệnh viện ở Uwajima. Là thời điểm ngay trước sinh nhật lần thứ 94 vào ngày 31/8 của Ngài, và ngày 21/12 năm nay cũng chính là dịp kỷ niệm 70 năm ngày thụ phong Linh Mục. Một lần nữa tôi muốn bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc tới Ngài - người đã cống hiến cả cuộc đời mình trong cương vị Linh Mục. Đồng thời, xin quý Cộng đoàn cũng tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho Ngài.

❖ Cầu nguyện cho ông bà, những người cao tuổi và người bệnh

Nhân ngày lễ kính 2 thánh Gioakim và thánh Anna (ngày 26/7) - là cha mẹ của Mẹ Maria, Đức Giáo hoàng Francisco đã chỉ định ngày 25/7 là “Ngày thế giới cầu nguyện cho ông bà và người cao tuổi” lần thứ nhất, để khẳng định với xã hội về giá trị tồn tại của ông bà và người cao tuổi. Vào ngày này, chúng ta được mời gọi để gửi tới ông bà và người cao tuổi những tràng vỗ tay cảm ơn, đồng thời đi gặp gỡ tất cả những người già neo đơn đang sống cô độc, gửi tới họ lời hứa của Chúa Giêsu “Thầy sẽ luôn ở cùng anh em” trong kinh thánh (Mt 28,20). Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, nên chúng ta phải hạn chế cả việc thăm hỏi người bệnh và người cao tuổi, tuy nhiên trong dịp nghỉ hè này, tôi mong quý Cộng đoàn, đặc biệt là những người đang sống xa gia đình sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe cho nhau, nhưng vẫn sống thông điệp này bằng trái tim mình.

❖ Cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn vì dịch bệnh

Xin quý Cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài và thảm họa mưa bão, xin cho họ sẽ vượt qua cơn cùng cực này nhờ sự trợ giúp của Đức mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria, niềm an ủi của những người đang đau khổ, xin Mẹ hãy dang tay ôm lấy chúng con - những đứa con đang gặp khó khăn của mẹ. Xin Mẹ nguyện cầu cùng Thiên Chúa, để ngài giơ tay quyền năng mà cứu giúp chúng con khỏi cơn đại dịch khủng khiếp này. Amen

Ngày 15 tháng 8 năm 2020 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

✚ Phaolô Otsuka Yoshinao